



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI MŨI HỌNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIX

21 - 23 tháng 10 năm 2016 - Thành phố Đà Nẵng

Ban Tổ Chức Hội nghị

Email: hoitmh.hanoi@yahoo.com

Website: www.hoitmhvn.com

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

THƯ MỜI THAM GIA VÀ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI MŨI HỌNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIX

Kính gửi: Các Quý Công ty/ Tổ chức

Nhân dịp năm mới 2016, Hội Tai Mũi Họng Việt Nam xin gửi tới Quý Công ty/ Tổ chức lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Thay mặt cho Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao và xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý Công ty/Tổ chức đã sát cánh và ủng hộ nhiệt tình cho sự phát triển của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua.

Theo thông lệ, năm nay Hội Tai Mũi Họng Việt Nam sẽ tổ chức **HỘI NGHỊ KHOA HỌC TAI MŨI HỌNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIX** tại thành phố biển Đà Nẵng với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức : Từ ngày 21 - 23 tháng 10 năm 2016

Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị quốc tế Furama, Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị sẽ đón tiếp các chuyên gia trong lĩnh vực Tai Mũi Họng trong nước và quốc tế, với dự kiến gần 1000 đại biểu là các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ và các đồng nghiệp, các nhà quản lý y tế, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các khoa Tai Mũi Họng trên cả nước. Hội nghị là một dịp quý giá để các Quý đồng nghiệp cùng cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn, báo cáo những thành tựu đạt được về chuyên ngành Tai Mũi Họng trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả giúp các Doanh nghiệp và các Hãng dược phẩm, trang thiết bị y tế có thể quảng bá hình ảnh và sản phẩm thuốc, dụng cụ y tế của mình đến với khách hàng và xã hội.

Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban Tổ chức trân trọng kính mời và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý Công ty/ Tổ chức cho Hội nghị. Các hình thức tài trợ có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật, v.v. Về phía mình, chắc chắn Quý Công ty/Tổ chức sẽ nhận được những quyền lợi tương ứng.

Chúng tôi xin thông báo mức tài trợ như sau :

Loại hình tài trợ	Giá trị tài trợ
Tài trợ bạch kim	500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng)
Tài trợ vàng	300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng)
Tài trợ bạc	200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng)
Đồng tài trợ	100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng)
Các tài trợ khác	Gian hàng triển lãm : 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)
	Trang quảng cáo ruột quyền kỹ yếu hội nghị : 10.000.000đ Hội thảo vệ tinh: 40.000.000đ /phiên sáng hoặc trưa (75 phút)

(Hình thức tài trợ, quyền lợi và quảng bá vui lòng xem trên mẫu đăng ký đính kèm)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với:

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ:

- TS. Vũ Trường Phong – Phó Tổng Thư ký - Chánh văn phòng Hội TMH Việt Nam

ĐT: 0913 533 887 – Email: hoitmh.hanoi@yahoo.com

- ThS. Chu Thúy Nga – Công ty Hoa Việt – Đại diện BTC

ĐT: 0913 223 848 – Email: nga.chu@hoavietmedia.com

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của Quý Công ty/ Tổ chức!

**HỘI TAI MŨI HỌNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**



**PGS. TS. VÕ THANH QUANG
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TMH TW**